

# FEMA tài trợ hơn 76 triệu đô la cho Văn phòng Tổng thống Texas trong khuôn khổ chương trình bồi hoàn PREPS

Release Date: Tháng 7 6, 2018

AUSTIN, Texas – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã trao khoản bồi hoàn trị giá 76.7 triệu đô la cho Văn phòng Tổng thống Texas cho việc quản lý và tiến hành chương trình Sửa chữa khẩn cấp và Nâng cấp khẩn cấp thiệt hại cho Cơ trú (PREPS) sau cơn bão Harvey.

Chương trình PREPS cung cấp dịch vụ sửa chữa khẩn cấp và phục hồi khẩn cấp cho các gia đình và hộ gia đình. Các công tác sửa chữa này nhằm bảo vệ an toàn, vệ sinh và an ninh cho ngôi nhà theo yêu cầu cho các chủ hộ có thể trở về nhà thay vì phải chuyển tới khách sạn hoặc thuê nhà tạm thời có thể tiếp tục tiếp nhận phục hồi hoàn toàn sau thảm họa.

Các biện pháp khẩn cấp tiến hành trong quá trình phục hồi PREPS cũng cung cấp những sửa chữa tạm thời và khẩn cấp nhằm bảo vệ an toàn và vệ sinh cho ngôi nhà.

Khoản tài trợ 76 triệu đô la này của FEMA cũng có 10% số kinh phí không phải của liên bang, tổng cộng 8.5 triệu đô la trong khoản tài trợ gần 85 triệu đô la. Tổng chi phí của chương trình PREPS cùng với các khoản bồi hoàn trước đó đã lên đến hơn 170.5 triệu đô la.

Khoản tiền này sẽ tiến hành trình tự cấp Hết trợ Cấp khẩn cấp của FEMA, bồi hoàn cho các cơ quan tiểu bang tiến hành các hoạt động trong quá trình sơ tán và phục hồi sau thảm họa, như là Cơn bão Harvey. Các chương trình này đều tuân thủ tiêu chuẩn bảo



**FEMA**

Page 1 of 2

gồm các tiểu bang, chính quyền bang, chính quyền liên bang công nhận, các vùng lãnh thổ, chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận.

FEMA bắt đầu cấp tiền cho những dự án này trực tiếp cho tiểu bang. Đó là trách nhiệm của tiểu bang nhận tiền báo những người nhận cứu trợ tiểu bang và khi nhận được thông tin này. Sau quá trình xét duyệt của tiểu bang và khi nhận được thông tin tiếp theo, họ sẽ cấp tiền cho những người nhận cứu trợ trên cơ sở hoàn.

Để biết thêm thông tin về cơn bão Harvey và quá trình phục hồi của Texas, hãy vào trang web về thảm họa của cơn bão Harvey tại [www.fema.gov/disaster/4332](http://www.fema.gov/disaster/4332), trang Facebook tại <http://www.facebook.com/FEMAHarvey>, tài khoản Twitter FEMA Region 6 tại [twitter.com/FEMARegion6](https://twitter.com/FEMARegion6) hoặc trang web của Phòng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Texas tại <https://www.dps.texas.gov/dem/>.



**FEMA**

Page 2 of 2